

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Thông báo số 28/TB-TTHĐND, ngày 14/11/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra báo cáo tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 4 HĐND khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Pháp chế HĐND huyện đã họp phiên toàn thể để thẩm tra Báo cáo số 694/BC-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2022 của UBND huyện về công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ban Pháp chế báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

1. Kết quả thẩm tra

a. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Năm 2022 năm Ủy ban nhân dân huyện thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, kịp thời ban hành các văn bản để triển khai thực các văn bản của Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện đảm bảo hiệu quả. Công tác phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật được các cơ quan, ban, ngành chú trọng triển khai, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Duy trì tốt hoạt động của các mô hình, tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

b. Công tác phòng, chống vi phạm hành chính; công tác điều tra, xử lý tội phạm

Công tác phòng, chống vi phạm hành chính: UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống vi phạm pháp luật hành chính, nhìn chung, công tác xử phạt vi phạm hành chính đã được tiến hành kịp thời, khách quan, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục. Trong năm 2022, lực lượng chức năng phát hiện hiện và xử lý VPHC 418 trường hợp vi phạm hành chính, các cá nhân vi phạm đều chấp hành nghiêm túc các quyết định XLVPHC.

Công tác điều tra, xử lý tội phạm

Trong năm 2022 tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, tuy nhiên với sự nỗ lực của các cấp, ngành đã làm tốt công tác phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực, tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo, kiến nghị khởi tố cơ bản đáp ứng yêu cầu¹; Công tác điều tra, phá án đạt được những kết quả nhất định².

Công tác bắt, tạm giữ, tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn; Công tác thi hành án hình sự và quản lý giam, giữ được quan tâm thực hiện đảm bảo quy định, góp phần bảo đảm về an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

2. Ý kiến của Ban pháp chế

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân huyện. Ngoài ra, Ban nhận thấy:

Trong năm 2022, tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện dẫn đến thiệt hại về người và tài sản tăng so với cùng kỳ năm trước³. Tình hình vi phạm hành chính, phạm pháp về trật tự xã hội tăng so với năm 2021⁴ (*VPHC: tăng 12 vụ; TTXH: tăng 09 vụ*).

Công tác chỉ đạo đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và vi phạm pháp luật có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao; tỉ lệ điều tra, phá án trong một số vụ, việc đạt thấp (*đạt tỷ lệ 44,4%*)⁵.

3. Kiến nghị, đề xuất

Ban Pháp chế đề nghị Ủy ban nhân dân huyện trong thời gian tới cần tập trung thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục chỉ đạo triển khai, quán triệt, thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh trật tự; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy vai trò của các lực lượng ở cơ sở, nhất là lực lượng Công an xã, thị trấn và các mô hình, điển hình tiên tiến của quần chúng nhân dân theo hướng tập trung chuyên sâu để phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn tội phạm.

Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác điều tra, phá án xử lý tội phạm, giải quyết nhanh và đưa ra xét xử kịp thời các vụ án điểm để phục vụ yêu

¹ Tổng số tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố 27 tin, thuộc thẩm quyền giải quyết 24 tin; Kết quả xử lý 24/24 tin, trong đó: Khởi tố vụ án hình sự 10, không khởi tố 10 tin, tạm đình chỉ 01 tin; đang xác minh 02 tin.

² Tổng số án hình sự điều tra 20 vụ/20 bị can; kết thúc điều tra chuyên VKS đề nghị truy tố 08 vụ/17 bị can, tạm đình chỉ 04 vụ/01 bị can; Đình chỉ điều tra 04/vụ/00 bị can; Đang điều tra 04 vụ/02 bị can.

³ Trên địa bàn huyện xảy ra 07 vụ TNGT, 08 người chết và 04 người bị thương.

⁴ Năm 2021:

+ Số vụ phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật hành chính (*trừ các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid - 19*) là: 405 trường hợp, trong đó: Lĩnh vực TTATGT: 375 trường hợp; Lĩnh vực cư trú: 06 trường hợp; Lĩnh vực quản lý biên giới quốc gia: 01 trường hợp; Lĩnh vực ANTT: 23 đối tượng.

+ Số vụ phạm pháp về TTXH: 09 vụ.

⁵ Theo Báo cáo số 435/BC-VKS, ngày 28/10/2022 của Viện kiểm sát.

cầu phòng ngừa tội phạm. Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quyết tâm kiểm chế, giảm tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông phức tạp, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT.

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Khóa XV, kỳ họp thứ 4 xem xét./.

Nơi nhận

- TT HĐND huyện (b/cáo);
- UBND huyện;
- Các vị Đại biểu HĐND huyện;
- Lưu VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**
Trần Trọng Từ